

# จีนกับฮ่องกง อนาคต ที่จีนต้องกังวล

ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2540 อองกวงหมดสภาพเป็นอาณานิคมของอังกฤษ โดยกลับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งนับเวลาหลังจากเหลือเวลาอีกไม่ถึงปี ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกซึ่งมีผลกระทบไปทั่วโลกทีเดียว เพราะอังกฤษก็ทรงสนใจไปแน่ใจเนื่องจากฮ่องกงเป็นแหล่งชุมทรัพย์ที่อังกฤษดูเอาเงินไปเก็งกูดเกาะอังกฤษอย่างค่อนเนื่องเป็นเวลาเกือบร้อยปีมาแล้ว

ปัจจุบันฮ่องกงซึ่งมีประชากรเพียง 6.2 ล้านคน เป็นดินแดนที่ส่งออกการบริการการเงินอันค้ำค้ำของโลก ตลาดหลักทรัพย์ประกอบด้วยการบริการทุกอย่างตั้งแต่ด้านกฎหมายและการบัญชี การประกันและการเดินเรือไปจนถึงการคมนาคมสื่อสารและข่าวสด

การเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจทำให้ฮ่องกงเป็นศูนย์กลางทางการเงินและการธนาคารชั้นนำแห่งหนึ่งของโลก โดยมียอดสินทรัพย์และบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการด้านการเงิน จำนวน 565 แห่งจากกว่า 40 ประเทศ รวมทั้งธนาคารจำนวน 85 แห่งที่คิดอันดับ 1 ใน 100 ของโลกต่างก็มีสาขาอยู่ในฮ่องกง จนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2538 ทรัพย์สินและพันธกรรมของธนาคารในฮ่องกงมูลค่ารวม 7,838 พันล้านเหรียญฮ่องกง (25,082 พันล้านบาท)

ปัจจุบันฮ่องกงเป็นศูนย์กลางการเงินที่ใหญ่อันดับ 5 โดยมีมูลค่าเฉลี่ยวันละ 91 พันล้านเหรียญสหรัฐ (2,293 พันล้านบาท) ตลาดหลักทรัพย์ก็เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย จนถึงเดือนมกราคม พ.ศ.2539 มีเงินลงทุนเป็นมูลค่า 2,677,394 ล้านดอลลาร์ (8,567,661 ล้านบาท) นอกจากนี้ตลาดของค่าของฮ่องกงยังมีมูลค่าอันดับ 1 ใน 4 ของโลก

ฮ่องกงเป็นแหล่งเงินทุนชั้นนำ เป็นศูนย์กลางการจัดการด้านการลงทุนในภูมิภาค จนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2537 หลักทรัพย์ในรูปแบบของหน่วยลงทุน (Unit trusts) และกองทุนรวม (Mutual funds) เป็นมูลค่า 441 พันล้านเหรียญฮ่องกง (1,411 พันล้านบาท) และประมาณว่ามีกองทุนประเภทสถาบัน (Institutional funds) ที่ดำเนินการในฮ่องกงเป็นมูลค่าสูงกว่านั้น

ทุกวันนี้มีแต่ผู้คนสวดกันว่าฮ่องกงจะเป็นอย่างไรภายหลังจากจีนได้ฮ่องกงไปแล้วแต่ไม่มีหันมามีวิสัยทัศน์ว่าจีนจะเป็นอย่างไร ภายหลังจากได้ฮ่องกงไปแล้ว ถึงๆ ที่ฮ่องกง

จะมีประชากรเพียง 6.2 ล้านคน แต่มีรายได้ประชาชาติคิดเป็นร้อยละสิบแปดของรายได้ประชาชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีประชากร 1,200 ล้านคน

อะไรจะเกิดขึ้นภายในประเทศจีนเมื่อจีนหันไปขาย 1 ประเทศ 2 ระบบ หากจีนใช้สิทธิพิเศษแก่ฮ่องกงแล้วบรรดาส่วนต่างๆ ของจีนจะยอมรับฟังเฉยๆ เช่นนั้นหรือโปรดอย่าลืมว่าการควบคุมข่าวสารในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้แล้ว

แต่ถ้าจีนเข้มงวดกันต่อฮ่องกงเพื่อไม่ให้เป็นอย่างแก่ภูมิภาคอื่นของจีน ปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็เห็นได้ชัดคือประมาณร้อยละหกสิบของมูลค่ารวมของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงนั้น คือบรรดาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งถ้าบรรดาเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ทั้งหลายหมดความมั่นใจในรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วละก็ การเทหุ้นอสังหาริมทรัพย์ออกจากตลาดเพื่อหนีไปอยู่ที่อื่นจะเกิดขึ้น แล้วตลาดหุ้นของฮ่องกงก็คงล้มอย่างแน่นอน

ขอขมกัว่าวันมั่วไหลจะว่า "คราวนี้แหละ คู่มือไม่ชัดเจน" ตลอดเวลาที่ผ่านมา 1 ปีจนถึงปัจจุบันทางการฮ่องกงได้ส่งผู้แทนมาเมื่อไรไทยและคนไปภูมิภาคต่างๆ ของโลกพยายามโฆษณาชวนเชื่อว่าจะฮ่องกงจะเป็นเหมือนเดิมภายหลังที่จีนในยึดครองฮ่องกงไปเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ปีหน้า ซึ่งทำให้คนทั่วไปดูแล้วปัญหาของฮ่องกงล้มถึงปัญหาของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีผลกระทบต่อไปอีกจะมีมหาศาล เกินกว่า เรื่องของฮ่องกงนับร้อยเท่าเลยทีเดียว

ครั้นนี้ จีนมีทางเลือกสองทางเท่านั้นคือให้สิทธิพิเศษแก่ฮ่องกงแล้วเสียกับการจลาจลและความไม่สงบจากส่วนต่างๆ ของจีนที่จะต้องไม่พอใจในสิทธิพิเศษของฮ่องกงอย่างแน่นอน หรือจีนจะต้องเข้มงวดกับฮ่องกงแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจของฮ่องกงล้มละลายไป ซึ่งจะเป็ผลร้ายต่อจีนอย่างใหญ่หลวง

นำเสียค่างานเลือกที่สามคือการที่ยังไม่เอาฮ่องกงคืนนั้น ทำไม่ได้เสียแล้ว คอยดูอนาคตจะรับ รับรอง "คราวนี้แหละ คู่มือไม่ชัดเจน" ต่อให้ตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา ไปจากเมืองไทยอีกก็คณะอีกง ไม่กู้สถานการณ์ให้ดีขึ้น ได้เสียทำไร หรือทว่า

โกวิท วงศ์สุววัฒน์